



PHỤ LỤC: CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số: 708 /KH-VCVB ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Trường PT Vùng cao Việt Bắc)

TT	Hạng, mã số chức danh nghề nghiệp	Vị trí việc làm	Chỉ tiêu	Trình độ chuyên môn, năng lực theo yêu cầu		
				Chuyên môn	Tin học	Ngoại ngữ
1	Hạng III V.07.05.15	Viên chức giảng dạy bộ môn Toán học	02	<ul style="list-style-type: none">- Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Toán.- Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Toán và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông.- Có kinh nghiệm trong công tác Tư vấn và Quản lý học sinh nội trú.	Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông hạng III	Có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.
2	Hạng III V.07.05.15	Viên chức giảng dạy Ngữ văn	01	<ul style="list-style-type: none">- Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Ngữ văn.- Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngữ văn và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông- Có kinh nghiệm trong công tác Tư vấn và Quản lý học sinh nội trú.	Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông hạng III	Có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.
3	Hạng III V.07.05.15	Viên chức giảng dạy bộ môn Tiếng Anh	02	<ul style="list-style-type: none">- Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh- Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tiếng Anh (Ngôn ngữ Anh) và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông.- Có kinh nghiệm trong công tác Tư vấn và Quản lý học sinh nội trú.	Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông hạng III	Có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

Tổng số: 05 chỉ tiêu./.